

Số: 344/BC-UBND

Bình Trị, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
(kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)**

Trên cơ sở Báo cáo số 96/BC-MTTQ-BTT ngày 03/11/2023 của UBMTTQVN xã Bình Trị về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của BTV Đảng ủy xã và ý kiến của TT. HĐND xã, nay UBND xã báo cáo kết quả trả lời và giải quyết ý kiến của cử tri cụ thể như sau:

Câu 1. Cử tri đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm giải quyết diện tích đất trồng Đào trước đây, để cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân, vì thực tế hộ dân sử dụng ổn định hơn 20 năm nay.

Trả lời: Đối với diện tích đất trồng Đào tại thôn An Lộc, năm 2019 UBND xã đã làm việc với Công ty cao su và có văn bản kiến nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục để giải quyết giữa Lâm Trường với các hộ dân. Nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sau khi có ý kiến và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch giải quyết đảm bảo quy định.

Câu 2. Mương từ cầu Bản chảy xuống thôn An Lộc lượng nước chảy rất nhiều mỗi khi có cơn mưa lớn. Đoạn mương hiện thiết kế, thi công mương bê tông đến nhà văn hóa thôn, còn lại đoạn mương hạ lưu nước chảy tràn vào nhà nhiều hộ dân và chảy tràn bồi nhiều diện tích ruộng phía dưới. Đề nghị cấp thẩm quyền kiểm tra để nạo vét thông dòng chảy.

Trả lời: Sau khi cử tri có ý kiến về nội dung này, UBND xã đã tổ chức kiểm tra thực tế và sẽ có kế hoạch khắc phục, nạo vét trong thời gian sớm nhất.

Câu 3. Đề nghị UBND xã hỗ trợ xi măng để tạo điều kiện cho một số hộ dân bê tông đường ngõ xóm dẫn vào nhà hộ dân do quá xa với đường chính trong thôn, xóm:

Trả lời: Trong 02 năm 2022 và năm 2023, UBND xã Bình Trị được UBND tỉnh, UBND huyện hỗ trợ xi măng làm 28 tuyến đường giao thông thôn, xóm. Trong quá trình triển khai, UBND xã đã nhiều lần làm việc với thôn, xóm và họp nhân dân để đăng ký làm đường, tuy nhiên thôn, xóm và nhân dân không đăng ký thực hiện, nên UBND xã phải trả lại xi măng cho huyện, cho tỉnh. Nay cử tri tiếp tục đề nghị hỗ trợ xi măng để làm đường, trách nhiệm này thuộc về Chi bộ, ban thôn, xóm (lý do vì sao thời gian qua không thực hiện làm đường, phải trả xi măng, nay lại đăng ký đề nghị hỗ trợ làm đường). Trách nhiệm của UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri và có chỉ đạo các thôn, xóm khảo sát, đăng ký tuyến đường,

cam kết thực hiện, trên cơ sở đó UBND xã báo cáo và đăng ký hỗ trợ xi măng với UBND huyện. (UBND xã sẽ hỗ trợ khi được UBND huyện phân bổ xi măng)

Câu 4. Các giếng khoan ở xóm Hòa Tây được cấp trên hỗ trợ trước đây hiện không sử dụng được, đề nghị kiểm tra và khắc phục để phục vụ nước sinh hoạt cho một số hộ dân.

Trả lời: UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri, qua kiểm tra thực tế, các giếng khoan này bị hư hỏng, không sử dụng được, và thực tế các giếng này trong thời gian qua cũng không phục vụ công tác chống hạn. Nên UBND xã xét thấy việc khắc phục các giếng khoan này là không thật sự cần thiết, đồng thời hiện nay UBND huyện đã có chủ trương đầu tư hệ thống nước sạch ra khu dân cư Hoà Tây để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

Câu 5. Các cụm loa phát thanh ở Hòa Tây không phát được, cử tri đề nghị khắc phục sửa chữa để nhân dân nghe được thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh.

Trả lời: Sau khi cử tri phản ánh, UBND xã đã chỉ đạo kiểm tra và đã khắc phục xong, hiện nay các cụm loa hoạt động bình thường.

Câu 6. Đề nghị UBND xã kiểm tra đập Hồ Ô hiện đang bị bồi lấp không đảm bảo nước sản xuất. Đồng thời đề nghị hỗ trợ kinh phí để khắc phục một số đoạn mương dẫn nước tưới bị hư hỏng để đảm bảo được nước tưới dẫn xuất vụ Đông Xuân.

Trả lời: Qua kiểm tra, đập Hồ Ô bị bồi lấp là do bãi thải Hoà Phát đổ thải và do mưa lớn kéo dài nên gây bồi lấp đập. UBND xã đã tổ chức kiểm tra, làm việc với công ty Thép Hoà Phát Dung Quất và báo cáo với UBND huyện. UBND xã đã có văn bản đề nghị Công ty có trách nhiệm nạo vét và bồi thường thiệt hại cho người dân nếu ruộng lúa của người dân không sản xuất được. Hiện nay Công ty Cổ phần thép Hoà Phát Dung Quất đã lên phương án và tổ chức khắc phục. UBND xã sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công ty sớm khắc phục nội dung nêu trên.

Câu 7. Nhà máy nhựa (Polypropylen) xả thải ra môi trường ruộng Hòa Trung nằm sát cạnh nhà máy chất thải có bột màu đen. Cử tri đề nghị cấp trên quan tâm kiểm tra để cử tri khỏi lo lắng về việc xảy ra ô nhiễm môi trường ruộng sản xuất và nguồn nước ngầm sinh hoạt.

Trả lời: UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã có trách nhiệm kiểm tra và làm việc với Nhà máy nhựa để khắc phục tình trạng nước thải xả trực tiếp ra đồng ruộng, làm ảnh hưởng đến sản xuất, sức khỏe của nhân dân.

Câu 8. Cử tri đề nghị cấp trên quan tâm bê tông tuyến đường sản đi lên vùng đất sản xuất Động Ngàn và Động Bằng thôn Phước Hòa.

Trả lời: UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã có trách nhiệm kiểm tra thực tế và sẽ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Câu 9. Cử tri đề nghị cần phải xây dựng nhà họp xóm Hòa Trung để dân có nơi hội họp. Đồng thời đề nghị kiểm tra và trả lời với cử tri về việc kinh phí đã bồi thường Nhà họp xóm Hòa Trung và Giếng nước của xóm đã có kiểm kê nhưng không thấy chi trả cho ai.

Trả lời:

- Về nội dung xây dựng nhà họp xóm Hoà Trung: UBND xã ghi nhận ý kiến của người dân, việc xây dựng nhà họp xóm Hòa Trung để nhân dân có nơi sinh hoạt, hội họp là rất cần thiết nhưng hiện nay vị trí, mặt bằng chưa giải quyết được do có vướng mắc liên quan đến đất ông Đỗ Văn Chánh đã được bồi thường hỗ trợ nhưng chưa giải quyết cấp đất tái định cư mà ông yêu cầu, trong thời gian đến UBND xã phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết để có mặt bằng xây dựng nhà họp xóm Hòa Trung.

- Về nội dung kinh phí đã bồi thường Nhà họp xóm Hòa Trung và Giếng nước của xóm đã có kiểm kê nhưng không thấy chi trả cho ai: UBND xã có trách nhiệm kiểm tra và làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, ban thôn Phước Hoà (Ban thôn cũ) và sẽ trả lời cho cử tri sau khi có kết quả kiểm tra, làm việc.

Câu 10. Cử tri đề nghị ta luy đường đi sản xuất lên Hố Ô vừa thi công xong cần phải đắp ta luy đảm bảo. Nếu không thì dễ sạt lở, dẫn đến hỏng đường đã bê tông.

Trả lời: UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri, trách nhiệm của UBND xã sẽ kiểm tra và đề nghị với đơn vị thi công có kế hoạch khắc phục việc sạt lở.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XII, UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (báo cáo);
- HĐND xã;
- UBMTTQVN xã; các hội đoàn thể;
- Các ngành;
- Trưởng 5 thôn
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng